
PUBLIC SPACE DESIGN :  

ความท้าทายของกลไกระดับท้องถิ่นต่อภารกิจสร้างสรรค์พ้ืนท่ีสาธารณะสู่เมืองสุขภาวะท่ียั่งยนื 
งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕ 

ห้องประชุม BB๔๐๒ ช้ัน ๔ โรงแรมเซ็นทารา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ 
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 

--------------------------------------------------------- 

 
 เวทีเสวนา PUBLIC SPACE DESIGN : ความท้าทายของกลไกระดับท้องถิ่นต่อภารกจิสร้างสรรคพ์ืน้ที่

สาธารณะ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน จัดข้ึนวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในงานประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 

๑๕ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้ประเด็นหลัก “ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ โอกาสและความหวังอนาคตประเทศไทย” 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดเวทีเสวนาเพ่ือเป็นพ้ืนที่แลกเปล่ียนมุมมอง ประสบการณ์ องค์วามรู้ ตัวอย่าง ปัญหา

และอุปสรรค การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะประเด็นพื้นที ่สาธารณะ สู ่การปฏิบัติอย่างเป็นร ูปธรรมในเขต

กรุงเทพมหานครและระดับทอ้งถ่ินโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และเพ่ือให้เกิดข้อเสนอและ

โอกาสต่อการพัฒนาและขยายการทำงานเชิงระบบ ภายใต้ปัจจัยตา่งๆ เก่ียวข้องกับการดำเนินงานภาคียุทธศาสตร์
ต่างๆ ทั้งส่วนกลางกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เวทีเสวนาดำเนินรายการโดย นาย

ยศพล บุญสม ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ We! Park  

 
นางสาวปาจริยา มหากาญจนะ ผู้อำนวยการส่วนสวนสาธารณะ ๑ กทม . กล่าวถึงการพัฒนาพื้นที่

สาธารณะสีเขียวที่ย่ังยืนในกรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นพ้ืนที่ความร่วมมือ พ้ืนที่ทางสังคม พ้ืนที่สร้างความรู้ พ้ืนที่สุข

ภาวะ พ้ืนที่ความมั่นคงทางอาหาร พ้ืนที่ส่ือสาร พ้ืนที่โครงข่ายสีเขียว และพ้ืนที่สร้างสภาพแวด ล้อมที่ดี โดย
ยกตัวอย่างกรณีพ้ืนที่สีเขียวเขตคลองสานที่พัฒนาจากพ้ืนที่รกร้างว่างเปล่าเป็นพ้ืนที่สีเขียวโดยความร่วมมือของ

ภาครัฐและชุมชนในพ้ืนที่ “การพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจกับชุมชน และการสร้างความ

ร่วมมือของประชาชนในการสร้างพื้นที่สาธารณะ เพราะภาครัฐไม่สามารถดำเนินการเองได้ฝ่ายเดียว ต้องได้รับ

ความร่วมมือจากประชาชนและภาคีเครือข่าย รวมถึงต้องปลดล็อคระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เป็นอุปสรรค เพ่ือให้
เกิดแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมในการสรา้งพืน้ที่สาธารณะ” 

 

ผศ.ปราณิศา บุญค้ำ อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมภูมิสถาปานิกประเทศไทย (TALA) กล่าวถึง โอกาส 
ความหวัง และอนาคต การพัฒนาพื้นที ่สาธารณะเพื่อสุขภาวะของประชาชนในมุมมองของภูมิสถาปานิกว่า 



ประเด็นสำคัญคือนโยบายจะไปสู่การปฏิบัติจริงได้อย่างไร และหลายปัจจัยที่เก่ียวข้อง เช่น การตั้งโจทย์ ใครควร

เป็นคนตั้งโจทย์ที ่ต้องตั้งให้ถูกและตอบให้ตรงโจทย์ที่ต้องการ พื ้นที่สาธารณะต้องเข้าถึงได้ทั ้งด้านกายภาพ 
กรรมสิทธิ์ รวมไปถึงความรับผิดชอบระยะยาว ขณะเดียวกันจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนไม่ว่าจะงบประมาณ 

กำลังคน และการบริการจัดการ “พ้ืนที่สาธารณะหรือพ้ืนที่สีเขียวจะเกิดข้ึนได้ ผู้ที่เก่ียวข้องและประชาชนต้องลง

มือทำในบทบาทหน้าทีข่องตนเอง ออกแบบพ้ืนที่สาธารณะอย่างถูกต้องตามหลักการ...และต้องสร้างความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องให้กับชุมชน เพราะพ้ืนที่สาธารณะไม่ใช่แค่สวน แต่เป็นพ้ืนที่ที่มีการใช้ประโยชน์สาธารณะในด้าน

ต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม” 

 

นายเศรษฐว ัฒก์ ศร ีว ิ โรจน์ President of Nebula Corporation Limited กล่าวในมุมมองของ
ภาคเอกชนต่อการร่วมพัฒนาพื ้นที ่สาธารณะว่า ๕ ความท้าทายในการสร้างพื ้นที ่สีเขียวคือ การเข้าถึง 

(Accessibility) ความครอบคลุม ( Inclusiveness) การใช้ประโยชน์และความปลอดภัย (Functionality & 

Safety) คุณค่า (Value) และการดูแลรักษา (Maintenance) โดยยกตัวอย่างโครงการที่เอกชนดำเนินการและ
สามารถใช้ประโยชน์ได้คือ True digital park และ The Forestias ซ่ึงเป็นโครงการที่สร้างความลงตัวระหว่างคน  

สัตว์ และธรรมชาติให้สามารถอยู่อาศัยร่วมกันภายใต้ส่ิงแวดล้อมที่มีคุณภาพและเอ้ือประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต 

“ส่ิงสำคัญที่จะทำให้พ้ืนที่สาธารณะเกิดข้ึนและใช้ประโยชน์ได้จริง เราต้องสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาชน” 

 

นายดุสิต ศรีโคตร ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนและขับเคล่ือนระบบหลักปนะกันสุขภาพในระดับท้องถ่ิน 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช .) กล่าวถึงประเด็นการสร้างสรรค์พื้นที ่สาธารณะกับกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนที่ว่า ข้อจำกัดหน่ึงในการเข้าถึงพ้ืนที่สาธารณะของประชาชนคือ เรื่อง

เก่ียวกับเศรษฐกิจฐานะและสุขภาพความเจ็บป่วยของประชาชน ซ่ึงในระดับพ้ืนที่จะมีกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ท้องถ่ิน (กปท.) เพ่ือสนับสนุนการสร้างเสริมกิจกรรมทางกายหรืออ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน แต่โจทย์ใหญ่
คือ ต้องช่วยกันทำให้เกิดพ้ืนที่สีเขียวหรือพ้ืนที่สาธารณะข้ึนก่อน จึงจะสามารถใช้ประโยชน์จาก กปท. ได้ โดยต้อง

มีการบริหารจัดการคน แผนงานโครงการ และการดำเนินงานตามกติกา กปท. “เราต้องเปิดโอกาสให้ชุมชน

สามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรต่างๆ เช่น งบประมาณ กองทุน กปท. องค์ความรู้ บุคลากร ฯลฯ เพ่ือให้ประชาชน
สามารถจัดการพ้ืนทีส่าธารณะในชุมชนได้” 

 

 



รศ.วิชัย กาญจนสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวว่า จะทำอย่างไรให้คนในองค์กร

ตระหนักถึงความสำคัญของพ้ืนที่สาธารณะ และการนำนโยบายนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง ซ่ึงบางครั้งท้องถ่ินไม่มี
อำนาจเบ็ดเสร็จ เช่น เรื่องการส่งมอบพ้ืนที่ ทั้งน้ี ได้ยกตัวอย่างการขับเคล่ือนโครงการพัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่คลองเตย 

เช่ือมโยงย่านเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวหาดใหญ ่โดยใช้แนวคิดในการออกแบบ Function Diagram ทำให้เกิด

รูปธรรม และให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ขณะเดียวกันจะทำให้เกิดการแข่งขันและความร่วมมือไปพร้อมๆ 
กัน “ถ้าจะเพ่ิมพ้ืนที่สาธารณะ ต้องเริ่มจากผู้นำเมืองหรือผู้มีอำนาจให้ความสำคัญและรับฟังความเห็นจากคนใน

พ้ืนที่ให้มาก โดยเฉพาะความเห็นต่าง และลดความขัดแย้ง สร้างความร่วมมือไปสู่การพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะ เพ่ือ

ประโยชน์ร่วมของทุกคนในพ้ืนที่” 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


